



READ USA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Hợp tác là nền tảng của chúng tôi.



Quan Hệ Đối Tác Cộng Đồng của READ USA

READ USA áp dụng phương pháp tác động tập thể nhằm thúc đẩy thanh thiếu niên chuẩn bị sẵn sàng tham gia lực lượng lao động và giúp học sinh tiểu học đạt được trình độ đọc theo đúng cấp lớp trên phạm vi toàn Quận Duval. Kể từ khi READ USA được thành lập vào năm 2015, quan hệ đối tác vững vàng với các tổ chức trên mọi lĩnh vực đã phát triển và được củng cố, từ đó tiếp thêm động lực để chúng tôi tác động đến nhiều học sinh và thanh thiếu niên hơn qua từng năm.

Thúc Đẩy Quá Trình Phát Triển Lực Lượng Lao Động Thông Qua Chương Trình Gia Sư Dạy Đọc Viết

Kể từ khi READ USA ra mắt chương trình Gia Sư Dạy Đọc Viết vào năm 2019 nhờ nguồn tài trợ thí điểm từ Kids Hope Alliance, Khu Học Chánh Công Lập Quận Duval (Duval County Public Schools, DCPS) và Kids Hope Alliance luôn duy trì mối quan hệ đối tác quan trọng trong việc thực hiện sứ mệnh và công việc của chúng tôi.

Mô hình Gia Sư Dạy Đọc Viết của READ USA thúc đẩy các kết quả Phát Triển Lực Lượng Lao Động của chúng tôi. Chúng tôi chiêu mộ, đào tạo và trả lương cho các em thanh thiếu niên - phần lớn là học sinh trung học phổ thông của DCPS - để trở thành Gia Sư Dạy Đọc Viết kèm 1:1 cho các em học sinh tiểu học đang gặp khó khăn về môn đọc. Với hỗ trợ tức thời từ các giáo viên được READ USA đào tạo và trả lương, các gia sư tuổi teen sẽ áp dụng chương trình giảng dạy kỹ năng đọc viết dùng kết quả thực tế làm cơ sở đã được chứng minh hiệu quả và sẽ lĩnh hội được các kỹ năng làm việc có giá trị trong quá trình làm việc tại READ USA.

Nguồn tài trợ từ Kids Hope Alliance, AmeriCorps, Volunteer Florida, Mandelblatt Foundation, Michael Ward & Jennifer Glock, Ellen & Jim Wiss và những tổ chức khác đã tạo điều kiện giúp READ USA tận dụng số tiền đó để cung cấp thêm các khoản tài trợ và kinh phí cho khu học chánh và các em học sinh mà chúng tôi phục vụ.

READ USA và các đối tác của chúng tôi đang chung tay chuẩn bị hành trang cho lực lượng lao động tương lai.

Quy Mô Giai Đoạn 2019-2024

1,700+

Gia sư được
chiêu mộ

4,600+

Học sinh nhận
được dịch vụ

370+

Giáo viên được bổ
tuyển dụng





Chuẩn Bị cho Công Việc, Hành Trang để Thành Công

READ USA giúp các gia sư tuổi teen sẵn sàng tham gia lực lượng lao động thông qua chương trình Gia Sư Dạy Đọc Viết. Nhiều tổ chức tăng cường tối đa tác động từ chương trình Phát Triển Lực Lượng Lao Động của chúng tôi thông qua quan hệ đối tác, tài trợ hoặc hỗ trợ bằng hiện vật.

Dịch vụ của AmeriCorps thông qua Volunteer Florida không chỉ cung cấp các quyền lợi tài chính cho các gia sư tuổi teen của chúng tôi - chẳng hạn như trợ cấp sinh hoạt và học bổng, cùng nhiều quyền lợi khác - mà còn mang đến các cơ hội phát triển chú trọng vào hoạt động phục vụ cộng đồng. Từ hồi sức tim phổi (cardiopulmonary resuscitation, CPR) và sơ cứu đến ứng phó với thảm họa và đào tạo công dân, đội ngũ gia sư tuổi teen của chúng tôi được cung cấp hành trang để làm việc với trẻ em và những người khác có nhu cầu cấp thiết. READ USA cũng sở hữu số lượng thành viên AmeriCorps đông đảo nhất tại tiểu bang Florida.

CareerSource Northeast Florida là đơn vị hàng đầu về phát triển lực lượng lao động khi giúp các tổ chức như READ USA xây dựng nguồn nhân tài cho hầu hết mọi nghề nghiệp. CareerSource đầu tư vào đội ngũ gia sư tuổi teen của READ USA thông qua khoản tài trợ bổ trợ thêm vào tiền lương dành cho gia sư, giúp chuẩn bị kỹ hơn cho đội ngũ gia sư tuổi teen của chúng tôi để theo đuổi mọi nghề nghiệp mà các em lựa chọn.

Quan hệ đối tác với **AT&T** đã tạo điều kiện giúp READ USA cung cấp chương trình đào tạo cho các gia sư tuổi teen để các em hiểu và thông thạo các công cụ kỹ thuật số cần thiết để phát triển trong lực lượng lao động ngày nay. Thông qua hoạt động cấp kinh phí tài trợ, khoản đầu tư liên tục của AT&T vào năng lực số của đội ngũ tuổi teen làm việc cho chúng tôi đang giúp các em nằm trong nhóm tiên phong áp dụng công nghệ.

VyStar Credit Union là đối tác lâu năm chuyên cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ bằng hiện vật về năng lực tài chính cho các gia sư tuổi teen của chúng tôi. Từ việc mở và quản lý tài khoản ngân hàng, thường là tài khoản đầu tiên mà các em sở hữu, cho đến việc hiểu cách thức tài chính hoạt động, VyStar giúp đảm bảo rằng các gia sư của chúng tôi có đủ hành trang để quản lý tài chính khi trưởng thành. Quỹ VyStar luôn là nguồn hỗ trợ tài chính cho sứ mệnh của chúng tôi.

Đại Học North Florida (University of North Florida, UNF) và READ USA đã hình thành quan hệ đối tác hỗ trợ quá trình xây dựng nguồn cung giáo viên vững mạnh hơn. READ USA là chương trình được phê duyệt trong Chương Trình Giáo Viên Thường Trú Osprey tại Khoa Giáo Dục và Dịch Vụ Nhân Sinh Silverfield, nơi các giáo viên tiềm năng có thể tích lũy giờ thực tập thông qua chương trình Gia Sư Dạy Đọc Viết của chúng tôi. Chúng tôi cũng phối hợp cùng UNF để cung cấp học bổng cho những sinh viên xứng đáng.

Hãy cùng góp sức trong sứ mệnh của chúng tôi bằng cách hợp tác với READ USA! Liên hệ với Tiến Sĩ Robert H. Kelly, Jr., Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc (Chief Executive Officer, CEO) của READ USA, theo địa chỉ rob@readusainc.com để tìm hiểu thêm.

Chiến Dịch Đọc Theo Đúng Cấp Lớp

READ USA tự hào là đối tác sáng lập trong hoạt động tạo dựng, triển khai, hỗ trợ liên tục và tác động đối với READ JAX, Chiến Dịch Đọc Theo Đúng Cấp Lớp của Quận Duval.

READ USA đóng vai trò là phương tiện cung cấp chương trình sáng tạo, bao gồm Lựa Chọn và Quyền Sở Hữu Sách, Gia Sư Dạy Đọc Viết, Thu Hút Gia Đình Tham Gia, Phát Triển Chuyên Môn cho Các Nhà Giáo Dục, cho học sinh và giáo viên trong cộng đồng của chúng tôi - tất cả đều đặt trọng tâm vào việc thu hẹp lỗ hổng về trình độ đọc viết.



Tình nguyện cùng READ USA!



READ USA mang đến nhiều cơ hội trong suốt cả năm để tác động đến cuộc sống của học sinh trên khắp Quận Duval thông qua công tác tình nguyện.



Truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm và đăng ký tình nguyện.

readusainc.com/volunteer

Đăng ký trở thành Gia Sư của READ USA

READ USA chiêu mộ và đào tạo gia sư là học sinh trung học phổ thông và sinh viên bậc sau trung học (từ 16 đến 24 tuổi) để giảng dạy kỹ năng đọc viết cho các em học sinh tiểu học đang gặp khó khăn trong môn đọc. Gia sư được trả lương \$15/giờ, chín giờ một tuần và có cơ hội gia nhập AmeriCorps.



Tìm hiểu thêm về việc trở thành gia sư của READ USA và đăng ký trên trang web của chúng tôi:

readusainc.com/apply



Reading
Classes



Computer
Classes



Math
Classes



GED
Prep

Nơi chấp cánh cơ hội

LỚP HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI LỚN MIỄN PHÍ

 **Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay
theo số 904-238-9000**

HOẶC

 **Truy cập trang web của chúng tôi
literacyallnefi.org/learn-with-us**

40 East Adams St
Jacksonville, Florida 32202


Literacy Alliance
of Northeast Florida